

# ĐỌC THƯ ÁI HỮU

(Xem tiếp trang 63)

\* *AH Nguyễn Cường*: Ý kiến của AH rất hữu ích cho cuộc thảo luận. Tuy nhiên vì nhận bài quá trễ nên không thể đăng trọn bài trong LT số 46. Chỉ xin trích lại đoạn chót để các AH có 1 ý niệm về ý kiến của AH.

\* *AH Phùng Duy Miến*: Trước hết xin được đề cao AH về việc AH đã quá lưu tâm đến việc phát hành Lá Thư. AH là người đã gợi cho Ban Phụ Trách SD nhiều thư nhất và đóng góp rất nhiều ý kiến xây dựng. Những tài liệu về Quang Trung đã mất thời gian tính, vả lại Lá Thư không phải là một tạp chí biên khảo nên rất tiếc không đăng. Ban Phụ Trách đã chọn đăng 2 chuyện tiểu lâm của AH trong số các chuyện vui cười của AH gửi đến.

\* *AH Bùi Chiên*: Đã nhận được 1 tập hình kỷ niệm "Buổi Gặp Tân Niên AH Miền Nam Cali". Điện thoại mấy lần mà không gặp được AH. Xin đa tạ.

\* *AH Đào Trọng Cương*: Đã nhận được bài: Việt Nam sẽ trung lập. Sẽ xin đăng khi thuận tiện.

\* *AH S.D.N.* Đã nhận bài thơ "Tinh Xưa", sẽ đăng vào số tới.

\* *AH Nguyễn Văn Đê*: Chân thành cảm tạ những lời thăm hỏi của AH. Xin cứ yên chí. Sớm hay muộn rồi cũng có ngày chúng ta trở về, và trở về trong vinh quang chứ không phải kiểu đi du lịch trong cái chiến dịch gọi là "kiều vận" mà cộng sản Việt Nam đang phát động rầm rộ tại hải ngoại.

Phải chuẩn bị làm sao đến ngày đó, ngoài chúng ta còn có cả con cái chúng ta nữa, bởi vì chính cái "rờ mọt" sau này mới thật sự cần thiết cho Tổ Quốc.

\* *AH Người Viễn Tây*: Đây là nguyên văn 1 đoạn viết của 1 AH gửi cho tôi và nhờ tôi chuyển lại AH: "Tiện đây tôi xin gợi lời thăm "Người Viễn Tây" có bài đăng trong LT số 45, đồng nghiệp với tôi ở Caltrans mà không biết t n nên không liên lạc được.

Người Viễn Tây muốn liên lạc thì cho tôi hay để tôi thông báo tên AH "hâm mọt".

\* *AH Trần Sĩ Huân*: Đã nhận được nhiều thư và phóng ảnh bài viết của anh. Rất khâm phục sự dẫn thân của AH. Rất mong những bài viết đặc sắc của

anh để Lá Thư thêm phong phú và đặc biệt xin AH góp ý cụ thể vào đề nghị của AH Trần Lê Quang.

\* *AH Chân Thiện*: Có nhận bài kệ "Sắc Không" của AH. Xin sẽ thu xếp để đăng ở các số sau.

\* *AH Nguyễn Sĩ Tín*: Thư AH gửi ngày 23-2 với chi phiếu 20 Mỹ kim. Lá Thư số 45 đến tay bạn đọc ở vùng Orange County, Los Angeles vào ngày 13-2-89 thì làm sao mà ghi số tiền ủng hộ của AH vào Lá Thư số 45 được.

Đọc thư AH có mấy câu như sau: Tôi xây cất thật nhiều mà thật ra chẳng xây cất gì cả. Tôi giúp đỡ được rất nhiều người nghèo khó ốm đau mà thật ra chẳng người nào được giúp đỡ gì cả.

Nếu có một dịp nào tốt, xin AH khai triển thêm nhận thức khá độc đáo trên đây của AH để các AH khác cùng thông cảm với AH.

\* *AH Đoàn Hữu Khải*: Có nhận bài: Quan niệm về kiến trúc bao cảnh tại các chùa cổ Việt Nam. Sẽ xin đăng khi thuận tiện. Mong AH gửi tiếp cho những bài liên hệ trực tiếp đến những thao thức của tập thể chúng ta hôm nay.

\* *AH Tạ Thị Ninh*: Có nhận được chi phiếu 20 Mỹ kim của AH. Tập thể CC hân hoan đón nhận 1 AH mới. A.H. Ninh, cán sự kiến trúc, đã phục vụ tại Tổng Nha Kiêu Lộ từ 3-9-62 đến 30-4-75. Quý AH Phan Đình Tăng, Bửu Đôn, Lê Cảnh Túc, Huỳnh Tấn Khiêm là các cấp chỉ huy cũ.

## BÁC SĨ VÀ BỆNH NHÂN GIÀ

- Thưa bác sĩ, tôi đã ngoài 70 tuổi rồi.
- Vậy mà tôi trông cụ còn khỏe lắm.
- Bác sĩ dạy quá lời. Leo cái đầu thì còn được, đến cái thứ nhì đã thấy mệt, còn xong cái thứ ba thì ngắt xỉu đi.
- Từng tuổi cụ mà như thế đã khá rồi, nhưng vì sao lại phải ba cái...
- Vì tôi ở từng thứ năm, lại không có thang máy.
- Vậy! Vậy à, tôi lại tưởng...

Người sưu tầm: *PHÙNG DUY MIẾN*